

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 19 มิถุนายน 2544

วันนี้ (วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2544) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกายกยอบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่ง (.... .ศ.พ) .ศ.มวลชนแห่งประเทศไทย พ2543

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในวงการกีฬามวย พ.... .ศ.

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป ครั้งที่ .ท.1/2544

เรื่อง การยกเลิกการร่วมลงทุนในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย อิริเดียม จำกัด

เรื่อง การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 7

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศาลากรศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ .ศ.2499 บังคับแก่สุนัขและแมว พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม (.... .ศ.พ) .. .ศ.อาคาร พ2522 (กำหนดให้อาคารของวัดและอาคารที่ใช้เพื่อการศาสนาไม่ได้รับยกเว้นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร(

เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ .ศ.พ (. ฉบับที่)
....

เรื่อง ผลสำเร็จของประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 54

เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในต่างประเทศ

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2544 ราย 2
สัปดาห์

เรื่อง การดำเนินโครงการธนาคารประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล

เรื่อง การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย พม่าว่าด้วย -ความร่วมมือในการ
ควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น

เรื่อง รายงานผลการอนุมัติเงินประจํางวด และการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง อนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินงานเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล

เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณากำหนดห้องที่กัณดารและโรงเรียนที่กัณดาร

ข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ณ สำนักเลขาธิการเอเปค ที่สิงคโปร์

อนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดีกรมประมง

การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้รักษาราชการแทน

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกายกกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ. **....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกายกกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2543 โดยได้บัญญัติให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ และงบประมาณของกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม ไปเป็นของสำนักงาน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เว้นแต่กิจการไปรษณีย์และเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำซึ่งมีผู้ครองอยู่ให้โอนไปเป็นของสำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม อันมีผลทำให้กรมไปรษณีย์โทรเลขโอน ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเท่ากับเป็นการยุบ กรมไปรษณีย์โทรเลข แต่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มิได้มีบทบัญญัติให้ยุบ กรมไปรษณีย์โทรเลข และเมื่อกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นส่วนราชการระดับกรม ใน กระทรวงคมนาคม ตามมาตรา 16 (7) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ดังนั้น การยุบกรมไปรษณีย์โทรเลข จึงต้องกระทำโดยการ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตามบทบัญญัติมาตรา 8 จัตุว่า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่พ้น 30 วัน นับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตาม พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ.2543 เป็นต้นไป

ให้ยุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม โดยยกเลิกความใน)7) ของมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ.2534

ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม พ .ศ.2535

วิธีการจัดการกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ และงบประมาณ ตลอดจนวิธีการ จัดการเกี่ยวกับข้าราชการและลูกจ้างของกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวง คมนาคม ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 2543

2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ รงไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวง (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ เพื่อกำหนดตราเครื่องหมายของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้พิจารณาเห็นว่า รฟม. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่น ประกอบกับมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 บัญญัติว่า ให้มีตราเครื่องหมายของ รฟม. สำหรับรูปลักษณะของตราเครื่องหมายให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง รฟม. จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดตราเครื่องหมายของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดังกล่าว

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในวงการกีฬามวย พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในวงการกีฬามวย พ.ศ. ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี (การกีฬาแห่งประเทศไทย) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการกำหนดจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในวงการกีฬามวย ซึ่งประกอบด้วยนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้จัดการนักมวย หัวหน้าค่ายมวย นายสนามมวย และผู้จัดรายการแข่งขันมวย โดยมีสาระสำคัญในการกำหนดนิยามคำว่า "จรรยาบรรณ" และ "มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่" กำหนดจรรยาบรรณของบุคคลในวงการมวย กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้จัดการ นักมวย หัวหน้าค่ายมวย นายสนามมวย ผู้จัดรายการแข่งขันมวย กำหนดให้การพิจารณาดำเนินการต่อผู้ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนจรรยาบรรณหรือมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในวงการกีฬามวย ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกีฬามวยกำหนด กำหนดให้คณะกรรมการกีฬามวยมีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

4. เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ท. ครั้งที่ 1/2544

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี

(ป.ท.) รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ท. ครั้งที่ 1/2544 ในช่วงระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2544 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. การดำเนินงาน คณะกรรมการ ป.ท. ได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง มีมติเห็นชอบและให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ 4 ด้าน คือ

1.1 ด้านการป้องกัน เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์กลางการประกวดราคา การกำหนดตำแหน่งและบุคคลที่สมควรจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหรือต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ ป.ป.ช.กำหนด การให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ กำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานที่สมควรจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และหรือต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินต่อสาธารณชน ให้มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรียกรับและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการควบคุมการเรียกรับของหน่วยงานของรัฐอย่างจริงจัง ให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือร่ำรวยผิดปกติให้มีสภาพบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ดำเนินการสร้างจิตสำนึก จริยธรรม และค่านิยมไทยอันดีงาม ในการรักษาความเป็นไทย

1.2 ด้านการปราบปราม เห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการทางอาญากับผู้กระทำความผิดตามประมวลรัษฎากร การกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ ป.ท. ในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบการร้องเรียนการทุจริต หรือประพฤติมิชอบหรือร่ำรวยผิดปกติ การกำหนดแนวทางในการรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่รับพิจารณาการร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ที่ไม่มีหลักฐานชัดเจน ให้มีการติดตามผลและกรมสรรพากรเกี่ยว . การดำเนินการของ ป.ท. กับการได้มาและการเสียภาษีของทรัพย์สินกองมรดกของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และให้กรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีของ 20 บริษัทที่ทำการค้ากับกลุ่มว่าแดงเมืองยอนโดยด่วน และรายงานผลให้ทราบทุกระยะ

1.3 ด้านการประสานงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการลดขั้นตอน และความซับซ้อนของการหาข้อมูลข่าวสาร แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปรับปรุงกฎหมายป้องกันการทุจริต ให้กรมสรรพากรจัดทำสรุปการใช้มาตรการทางภาษีเปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นให้สำนักงาน กพลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์ แ . พ. ละ จัดเตรียมเอกสารข้อมูลในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

1.4 ด้านธุรการและการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการร้องเรียน การทุจริต การประพฤติมิชอบหรือการร่ำรวยผิดปกติ ให้เลขาธิการ ป.ท. เป็นกรรมการ . ทุกสั . ท. ประชุมคณะกรรมการ ป . ท. และเลขานุการของคณะกรรมการ ป.ท. ให้ใน

วันพฤหัสบดี และสรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ในรอบสามเดือน .ท. เสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสรุปผลการดำเนินการเพื่อการประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบกองมรดกของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ทางทรัพย์สิน ทางภาษี และทางการข่าวเกี่ยวกับพฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. แผนการดำเนินงาน

2.1 ด้านการป้องกัน ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วม กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีผล บังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม

2.2 ด้านการปราบปราม รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการร้องเรียน การทุจริต การประพฤติมิชอบ และการร่ำรวยผิดปกติ ดำเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายทางวินัย ทางปกครอง ทางแพ่ง ทางอาญาและทางภาษีกับผู้กระทำ ความผิดในการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการร่ำรวยผิดปกติอย่างเด็ดขาดโดย รวดเร็วและเป็นธรรม ให้การสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การร่ำรวยผิดปกติให้สามารถ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิภาพ

2.3 ด้านการประสานงาน ประสานการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่มี ความสัมพันธ์กันภายในองค์กร ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผล การดำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ ภารกิจของคณะกรรมการ ป.ท.

2.4 ด้านธุรการและการตรวจสอบการร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ การร่ำรวยผิดปกติ ให้มีหน่วยงานหรือฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนขึ้นโดยตรงใน หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ ประพฤติมิชอบ หรือการร่ำรวยผิดปกติในส่วนของรัฐบาล เมื่อตรวจสอบพบการ กระทำความผิดเมื่อมีการร้องเรียนและมีหลักฐานปรากฏเชื่อได้ว่าการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบหรือการร่ำรวยผิดปกติ คณะกรรมการ ป.จะดำเนินการประสานงาน .ท. และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทั้งทางวินัย ทาง ปกครอง ทางแพ่ง ทางอาญา และทางภาษี ต่อไปโดยเร็ว และจัดให้มี คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

5. เรื่อง การยกเลิกการร่วมลงทุนในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย อิริเดียม จำกัด

คณะรัฐมนตรีรับทราบการที่คณะกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติการยกเลิกการร่วมลงทุนในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย อิริเดียม จำกัด ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

ทั้งนี้ การสื่อสารแห่งประเทศไทยรายงาน ว่า บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย อิริเดียม จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย อิริเดียม จำกัด) ได้มีหนังสือขอยกเลิกสัญญาทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับโครงการอิริเดียมที่ได้ทำกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย เนื่องจากบริษัท Iridium LLC. แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศยุติการให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2543 และกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย อิริเดียม จำกัด จนเป็นเหตุไม่สามารถให้บริการระบบอิริเดียมได้อีกต่อไป ซึ่งการสื่อสารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกโครงการและสัญญาทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับโครงการอิริเดียมตามที่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย อิริเดียม จำกัด เสนอ ซึ่งประกอบด้วย สัญญาผู้ถือหุ้น สัญญาดำเนินการด้านสถานีภาคพื้นดินระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมอิริเดียม (Iridium Gateway) และสัญญาการต่อเชื่อมระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศของการสื่อสารแห่งประเทศไทย กับสถานี Iridium Gateway ของ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย อิริเดียม จำกัด ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการในส่วนต่าง ๆ เพื่อรองรับการยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว โดยในการประชุมคณะกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกการร่วมลงทุนใน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย อิริเดียม จำกัด ดังกล่าวแล้ว

6. เรื่อง การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 7

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยร่วมบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 7 (ADF) ในวงเงิน 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 2,615,767 เหรียญสหรัฐ โดยชำระเป็นเงินบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

กระทรวงการคลังรายงาน ว่า สภาผู้ว่าราชการนครพัฒนาเอเชียได้อนุมัติการเพิ่มทุนในกองทุนฯ มาแล้ว 6 ครั้ง โดยการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เรียกว่า ADF II และในครั้งนี้นครพัฒนาเอเชียจะเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 7 (The Seventh Replenishment of the Asian Development Fund : ADF VIII) มีระยะเวลาการเพิ่มทุนตั้งแต่ปี 2544 - 2547 โดยขอให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นผู้บริจาคด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ภาระการบริจาคของประเทศไทยผ่อนคลายลง กล่าวคือ สามารถทยอยชำระในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นอีก 3 ปี (จากปี 2544 - 2553) ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณ จึงเห็นสมควรคงระยะเวลาการเรียกเก็บเงินบริจาคเป็น 10 ปี เท่ากับการบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนฯ ครั้งที่ 6

กระทรวงการคลังได้รายงานความเป็นมาของกองทุนพัฒนาเอเชีย ผลการประชุมกลุ่มประเทศผู้บริจาคเพื่อเพิ่มทุนสำหรับกองทุนดังกล่าว รวมทั้งความเห็นของกระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้นำร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ ส่งคืนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรภายในกำหนดเวลา คือวันที่ 23 มิถุนายน 2544 และแจ้งความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมีความเห็นว่า หลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการเพิ่มวรรคสองของมาตรา 5 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เพื่อกำหนดให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติทางอนุมัติเฉพาะคราวสำหรับของที่จะขนส่งประเภทที่เป็นไม้ แร่ อวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือของที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ให้เป็นสินค้าเกี่ยวกับความมั่นคง โดยทางอนุมัติเฉพาะคราวนั้นจะต้องไม่ผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ วนอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และต้องเป็นจุดที่สะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หลักการดังกล่าวเป็นกรณี ที่กฎหมายว่าด้วยศุลกากรสามารถใช้อยู่ได้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา 27 มาตรา 31 มาตรา 40 มาตรา 45 และมาตรา 112 ตริ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ประกอบกับมาตรา 5 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงไม่มีความจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้อีก

8. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้นำร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ ส่งคืนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับในวันที่ 23 มิถุนายน 2544 และแจ้งความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมีความเห็น ดังนี้

ตามร่างมาตรา 3 (เพิ่มเติมวรรคสองของมาตรา 17) เป็นหลักการที่ซ้ำซ้อนกับมาตรา 13 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ.2507 กล่าวคือ กำหนดให้อธิบดีอาจอนุญาตให้ส่วนราชการและองค์การของรัฐเข้าใช้พื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่นโดยการอนุมัติของรัฐมนตรี และวรรคสามของมาตรา 13 ทวิ ได้กำหนดให้การเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการและองค์การของรัฐดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีด้วย

นอกจากนี้ตามร่างมาตรา 3 ดังกล่าวได้กำหนดข้อจำกัดให้อนุญาตได้เฉพาะเขตป่าเสื่อมโทรมตาม มาตรา 16 ทวิ นั้น จะเป็นอุปสรรคต่อการที่ส่วนราชการและองค์การของรัฐจะเข้าใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบริเวณที่ไม่เป็นป่าเสื่อมโทรมในกรณีจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น การปักเสาไฟฟ้า หรือการวางท่อก๊าซเป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยเหตุนี้มาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ.2507 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันจึงไม่ได้กำหนดข้อจำกัดไว้ว่าจะอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้เฉพาะในเขตป่าเสื่อมโทรมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่รัฐบาลเห็นสมควรกำหนดมาตรการที่รัดกุมขึ้นเพื่ออนุรักษ์สภาพความสมบูรณ์ของป่าไม้ ก็อาจมีมติคณะรัฐมนตรีให้การอนุญาตให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ.2507 กระทำได้เฉพาะในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเท่านั้น

9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 บังคับแก่สุนัขและแมว พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 บังคับแก่สุนัขและแมว พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า ปัจจุบันมีผู้นำสุนัขและแมวมาขายเพื่อนำเนื้อมาบริโภค และเคลื่อนย้ายซากเพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นสินค้าอื่น เช่น เครื่องหนัง เป็นต้น จึงอาจก่อให้เกิดโรคระบาดที่ติดต่อจากสุนัขและแมว เช่น โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) โรค

เลปโตสไปรา (Leptospirosis) และโรควัณโรค (Tuberculosis) ซึ่งเป็นโรคระบาด ร้ายแรงทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งมนุษย์และสัตว์ติดเชื้อแสดงอาการป่วยหรือเสียชีวิตได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมมิให้โรคระบาดแพร่กระจายเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ ประโยชน์สาธารณะ

ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 (การ ป้องกันโรคระบาด) หมวด 2 (เขตปลอดโรคระบาด) หมวด 3 (เขตโรคระบาด) หมวด 4 (การควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์) และหมวด 5 (เบ็ดเตล็ด) แห่งพระราชบัญญัติโรคร ะบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 บังคับแก่สุนัขและแมวรวมถึงน้ำเชื้อสำหรับใช้ทำพันธุ์ด้วย

10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (กำหนดให้อาคารของวัดและอาคารที่ใช้เพื่อการ ศาสนาไม่ได้รับการยกเว้นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (กำหนดให้อาคารของวัดและอาคารที่ใช้เพื่อก การศาสนาไม่ได้รับการยกเว้นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ พิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า ได้พิจารณามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2541 ที่ว่า

"โดยที่ปัจจุบันวัดวาอารามมักจะก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่เพื่อจงใจให้ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญกุศล โดยออกแบบและก่อสร้างไม่ถูกต้องตามหลัก วิชาการ ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่นาสลดใจบ่อยครั้ง ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้มีกรณี เช่นนี้เกิดขึ้นอีก จึงให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการประสานงานกับวัดวา อารามต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบ ดูแล หากมีการก่อสร้างขนาดใหญ่ ก็ขอให้แจ้งทางราชการ เพื่อให้ความสนับสนุนทางด้านวิชาการด้วย หากจำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างอาคารเพื่อให้ครอบคลุมถึงการก่อสร้างทางพุทธศาสนา ของวัดวาอารามด้วย ก็ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการต่อไป" แล้วเห็นว่า ปัจจุบันวัดวาอาราม หรืออาคารที่ใช้เพื่อการศาสนา ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็น จำนวนมาก อันอาจเป็นเหตุให้อาคารนั้นเกิดความไม่ปลอดภัย เนื่องจากอาคารดังกล่าว ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 32 มาตรา 33 และ มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สมควรแก้ไข ให้อาคารของวัด วาอารามและอาคารที่ใช้เพื่อการศาสนาไม่ได้รับการยกเว้นในเรื่องดังกล่าวอีกต่อไป

11. เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีอำนาจหน้าที่คงเดิม

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ประสงค์จะขอปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

ปรับปรุงองค์ประกอบลำดับที่)2) และ)3) ดังนี้

1.1 ลำดับที่)2) ขอแก้ไขจาก อธิบดี" เป็น "อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์"
"กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์หรือผู้แทน

1.2 ลำดับที่)3) ขอแก้ไขจาก เป็น "เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา"
"เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้แทน"

ปรับปรุงองค์ประกอบลำดับที่)5) จาก เป็น "เลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ"
เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปลี่ยน "เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือผู้แทน"
ชื่อหน่วยงานอย่างเป็นทางการแล้ว

ทั้งนี้ การปรับปรุงองค์ประกอบในลำดับที่) 2) (3) และ)5) ข้างต้น โดยกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน สามารถแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนได้ จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานอาจมีราชการที่ต้องปฏิบัติเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากปัจจุบันบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้รับแต่งตั้งเดิมไม่ได้ปฏิบัติงานในกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว จึงควรปรับปรุงองค์ประกอบในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหม่ โดยปรับปรุงให้เป็นชื่อตำแหน่งแทนเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน จึงขอแก้ไของค์ประกอบลำดับที่)15) (17) และ)18) ดังนี้

3.1 ลำดับที่)15) ขอแก้ไขจาก นายวรา" เป็น "พันตำรวจโทปิยะ อุทาโย"
แทน ซึ่งปัจจุบัน นายวรารักษ์ ชั้นสามารถ ดำรงตำแหน่ง "รักษ์ ชั้นสามารถ"
ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงพาณิชย์

3.2 ลำดับที่)17) ขอแก้ไขจาก รองอธิบดี" เป็น "นายวรารักษ์ ชั้นสามารถ"
กรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับมอบหมาย"

3.3 ลำดับที่)18) ขอแก้ไขจาก ผู้แทนกรม" เป็น "นายวีรวิทย์ วีรวิทย์"
"ทรัพย์สินทางปัญญา"

12. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) ประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ เสนอ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นการปรับปรุงรายละเอียดของระเบียบฯ เดิมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิรูประบบราชการบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ร่างระเบียบดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

ให้มีคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ เรียกโดยย่อว่า ประกอบด้วย "ปรร"
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการเป็นกรรมการและเลขาธิการ

กำหนดกรณีการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ให้คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย
มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อการปฏิรูประบบราชการ จัดทำแผน
แม่บทการปฏิรูประบบราชการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณานุมัติ พิจารณา
กลั่นกรอง ประเมิน วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุก
ตามนโยบาย

การปฏิรูประบบราชการและนำเสนอแผนงาน โครงการให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อนำไป
ปฏิบัติ ดำเนินการประสานงานและกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามให้เป็นไป
ตามแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
แม่บทการปฏิรูประบบราชการ

13. เรื่อง ความสำเร็จของประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 54

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลสำเร็จของประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 54 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้

องค์การอนามัยโลกจะเข้าเป็นภาคีร่วมโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และให้ไทยเป็นประเทศต้นแบบแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ

กองทุนโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ เห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอดส์โลก ในปี 2547

คณะผู้แทนไทยประสบความสำเร็จในการทำให้องค์การอนามัยโลกคงอัตราค่าบำรุง ของสมาชิกไว้ตามเดิมอันเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณให้แก่ประเทศ ปีละ ประมาณ 14 - 16 ล้านบาท

14. เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนใน ต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแนวทางการช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาความ เดือดร้อนในต่างประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 โดยเห็นสมควรตั้งงบประมาณตาม ความจำเป็นและเหมาะสม และให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วน ราชการ ตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มติคณะกรรมการ กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือคน ไทยและหญิงไทย ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่ในประเทศไทย รวมทั้งคน ไทยและหญิงไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและถูกส่งกลับถึงประเทศไทย

กระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือคนไทยและ หญิงไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุลขอตั้งงบประมาณช่วยเหลือคนไทยและ หญิงไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในต่างประเทศ ในการส่งคนไทยและ หญิงไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนกลับประเทศไทย สนับสนุนองค์กร ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศและอาสาสมัครคนไทย องค์กรอาสาสมัคร/ ต่างประเทศ และการจ้างอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากใน ต่างประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบจัดตั้งงบประมาณสำหรับผู้เชี่ยวชาญนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา เพื่อเดินทางไปให้คำปรึกษาแนะนำนิเทศงานและให้ความช่วยเหลือในกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาแก่คนไทยและหญิงไทยที่ประสบปัญหา รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเดินทางไปโดยขาดความพร้อมหรือไปแสวงโชคโดยไม่สมควร

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรับผิดชอบ จัดทำเอกสารคู่มือเผยแพร่ให้กับคนไทยและหญิงไทยในต่างประเทศ

15. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ราย 2 สัปดาห์

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ราย 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม 2544 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

กระทรวงการคลังรายงานว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2544 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม 2544 มีดังนี้

1. การเบิกจ่ายในภาพรวม

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว จำนวน 463,324 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.91 ของวงเงินงบประมาณ (910,000 ล้านบาท) เปรียบเทียบกับอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน ปรากฏว่ามีอัตราการเบิกจ่ายเท่ากัน

2. การเบิกจ่ายงบลงทุน

2.1 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกตามกระทรวง

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนแล้วทั้งสิ้น 69,127 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.12 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (222,154 ล้านบาท) โดยกระทรวงที่มีอัตราการเบิกจ่ายต่ำสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงกลาโหม มีอัตราการเบิกจ่ายต่อวงเงินงบประมาณเท่ากับร้อยละ 3.23 14.80 และ 15.14 ตามลำดับ

2.2 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 32 แห่ง

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน 1,000 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 59,562 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.40 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนในกลุ่มนี้ (189,688 ล้านบาท) โดยหน่วยงานที่มีอัตราการเบิกจ่ายต่ำสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มีอัตราการเบิกจ่ายต่อวงเงินงบประมาณเท่ากับร้อยละ 1.57 3.23 และ 4.28 ตามลำดับ

16. เรื่อง การดำเนินโครงการธนาคารประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ การดำเนินโครงการธนาคารประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างทางเลือกและลดการพึ่งพา แหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ด้วยตัวเอง

สรุปแนวทางการดำเนินโครงการธนาคารประชาชน ดังนี้

การดำเนินโครงการธนาคารประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ของธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย และหรือมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย โดย/มีธนาคารออมสินเป็นผู้บริหาร และจะให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ทั้งทางด้านการออมทรัพย์ ด้านสินเชื่อ และการให้การฝึกอบรมที่จำเป็น ตลอดจนให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านการเงิน หรือด้านอาชีพ ตามที่สมาชิกของโครงการต้องการ เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง และให้ประชาชนเหล่านั้นสามารถเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินได้ตามปกติ

ประชาชนที่จะสมัครเป็นสมาชิกของโครงการธนาคารประชาชน จะต้องมีความสมบัติดังต่อไปนี้

2.1 เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำอยู่แล้ว แต่มีความประสงค์ที่จะประกอบอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

2.2 มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้สะดวก

สมาชิกของโครงการธนาคารประชาชนที่มีความประสงค์จะขอกู้เงิน ต้องมีความสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

3.1 บรรลุนิติภาวะสามารถทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย ในกรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องให้บิดา มารดา - หรือผู้ปกครองเป็นผู้กู้แทน

3.2 มีสถานที่ประกอบอาชีพรับจ้าง หรือให้บริการแก่ลูกค้าที่/จำหน่าย/ แนนอน สามารถติดตามได้

3.3 มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินจะพิจารณาให้กู้เพื่อประกอบอาชีพแก่ผู้ขอกู้ตามวงเงินที่จำเป็นต้อง ใช้จริง และอยู่ในวิสัยที่ผู้กู้จะสามารถชำระคืนได้ โดยมีวงเงินกู้ครั้งแรกไม่เกินราย ละ 15,000 บาท และจะพิจารณาให้กู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท สำหรับการกู้ใน ครั้งต่อไป ในกรณีที่ขอู้เกินกว่า 30,000 บาท ให้ใช้หลักทรัพย์ตามที่ธนาคาร ออมสินประกาศกำหนดเป็นหลักประกัน

ธนาคารออมสินจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกโครงการร้อยละ 1 ต่อเดือน โดย จะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และธนาคารออมสินจะมีการบันทึกประวัติการชำระ หนี้ของลูกค้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ สำหรับการตัดสินใจในการให้ สินเชื่อในครั้งต่อไป

สำหรับหลักประกันเงินกู้ นั้น กำหนดให้ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ /อสังหาริมทรัพย์) ค่าประกัน ในกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ธนาคารกำหนดให้ต้องมี (สังหาริมทรัพย์ ผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน ต่อผู้กู้ 1 คน และผู้ค้ำประกัน 1 คน จะสามารถค้ำ ประกันผู้กู้ไม่เกิน 2 คน และผู้ค้ำประกันทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร ประชาชน ณ สาขาเดียวกันกับผู้กู้

การผ่อนชำระคืน ผู้กู้สามารถผ่อนชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด ภายใน ระยะเวลาไม่เกิน 13 เดือน

สำหรับเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินโครงการนั้น จะใช้เงินทุนของธนาคารออมสินโดยไม่มี การขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ หรือชดเชยความเสียหายจากการ ดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ธนาคารออมสินสามารถ ขยายการให้สินเชื่อตามโครงการดังกล่าวตามกำลังความสามารถ โดยไม่ได้มีการจำกัด วงเงินในการดำเนินโครงการไว้

โดยสรุป การดำเนินโครงการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผลดีทั้งต่อระบบ เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เพราะจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบ อาชีพของผู้ประกอบการรายย่อย ช่วยเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่ขาดทุนทรัพย์หรือยากจน ซึ่งประกอบอาชีพโดยสุจริต

17. เรื่อง การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย - พม่าว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย - พม่าว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ซึ่งฝ่ายไทยได้จัดทำร่างเสนอให้ฝ่ายพม่าเพื่อพิจารณา และฝ่ายพม่าได้ตอบรับในหลักการแล้ว ดังนี้

สองฝ่ายเห็นตรงกันว่า การควบคุมและปราบปรามยาเสพติดให้ได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สองฝ่ายจะร่วมมือกันในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด การควบคุมพืชเสพติด และพัฒนาทางเลือก การควบคุมสารตั้งต้น การบำบัดรักษา ความช่วยเหลือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ ทั้งนี้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและระเบียบของแต่ละฝ่าย

รัฐบาลไทยจะมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นหน่วยงานปฏิบัติตามวัตถุประสงค์แห่งบันทึกความเข้าใจ และรัฐบาลพม่าจะมอบหมายให้คณะกรรมการกลางสำหรับการควบคุมการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด (The Central Committee for Drug Abuse Control) โดยให้หน่วยงานดังกล่าว ประชุมร่วมกัน ปีละครั้ง สลับกันเป็นเจ้าภาพ และอาจจัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมในกรณีจำเป็น

ให้จัดตั้งจุดประสานงานในการควบคุมยาเสพติดในระดับเจ้าหน้าที่ ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ 1 : ทาชีเหล็ก แม่สาย พื้นที่ -2 : เมียวดี แม่สอด พื้นที่ -3 : เกาะสอง - ระนอง และอาจจัดตั้งเพิ่มเติมได้ในภายหลังตามแต่ที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันต่อไป

สองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านยาเสพติดประจำสถานเอกอัครราชทูตของแต่ละฝ่าย

18. เรื่อง รายงานผลการอนุมัติเงินประจํางวด และการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการอนุมัติเงินประจํางวด และการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

การอนุมัติเงินประจำงวดจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2544 สำหรับปีงบประมาณ 2544 มีจำนวนทั้งสิ้น 856,723.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.2 ของวงเงินงบประมาณจำนวน 910,000 ล้านบาท สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2544 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 จำนวน 463,324.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.9 ของวงเงินงบประมาณ และจากรายงานการเบิกจ่ายจริงเบื้องต้น โดยกรมบัญชีกลาง รากฎว่าจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 มีการเบิกจ่ายจำนวน 508,983.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.9 ของวงเงินงบประมาณ

การอนุมัติเงินประจำงวดปีงบประมาณ 2544 ของโครงการถ่ายโอนงานกิจกรรม/บริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2544 มีจำนวนทั้งสิ้น 31,812.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.4 ของวงเงินงบประมาณจำนวน 32,339.6 ล้านบาท สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 มีจำนวน 8,933.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.6 ของวงเงินงบประมาณ และข้อมูลการเบิกจ่ายจริงเบื้องต้น โดยกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 มีจำนวน 11,158.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.5 ของวงเงินงบประมาณ

19. เรื่อง อนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินงานเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 3,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร โดยขอเบิกจ่ายในลักษณะเงินราชการลับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณเห็นความจำเป็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร

20. เรื่อง แต่งตั้ง

1. คณะกรรมการพิจารณากำหนดห้องที่กั้นดาร์และโรงเรียนที่กั้นดาร์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดห้องที่กั้นดาร์และโรงเรียนที่กั้นดาร์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดห้องที่กั้นดาร์และโรงเรียนที่กั้นดาร์ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกั้นดาร์ พ.ศ.

2524 ที่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป จนกว่าร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาร่างของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะประกาศใช้บังคับ

คณะกรรมการดังกล่าว มีอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการคลัง สำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการอื่นอีก 12 คน มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอใดที่เห็นสมควรประกาศกำหนดให้เป็นท้องที่กั้นदार และโรงเรียนซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนใดที่เห็นสมควรประกาศกำหนดให้เป็นโรงเรียนที่กั้นदार ในการพิจารณาดังกล่าว ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกั้นदार พ.ศ. 2524 และเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้ว ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาประกาศกำหนดต่อไป รวมทั้งมีอำนาจให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเบี้ยกั้นदारตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

2. ข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ณ สำนักเลขาธิการเอเปค ที่สิงคโปร์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ณ สำนักเลขาธิการเอเปค ที่สิงคโปร์ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้

ส่งเจ้าหน้าที่ระดับ 10 จากกระทรวงการต่างประเทศไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการบริหารสำนักเลขาธิการเอเปค ในปี 2545 และขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารสำนักเลขาธิการเอเปค ในปี 2546 โดยให้ตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูตระดับ 10 เพิ่มเติมจากกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นกรณีพิเศษ เป็นระยะเวลา 2 ปี (1 มกราคม 2545 - 31 ธันวาคม 2546) โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมที่จะตัดโอนตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต) 10) ที่มีอยู่ ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต ระดับ 10 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นการชั่วคราว เพื่อแต่งตั้งข้าราชการไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการบริหารสำนักเลขาธิการเอเปคข้างต้น/

ค่าตอบแทน โดยนอกจากเงินเดือนแล้ว ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ ค่าเช่าบ้าน (.ต.ข.พ) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อันพึงได้ รวมทั้งของคู่สมรสและบุคคลในครอบครัว ให้ข้าราชการที่ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวในอัตราข้าราชการระดับ 10 ของผู้ที่ประจำการ ณ ประเทศสิงคโปร์ อนึ่ง สำหรับค่าเช่าบ้าน ซึ่งขณะนี้ข้าราชการระดับ 10 ที่ประจำการ ณ ประเทศสิงคโปร์ คือ เอกอัครราชทูตมีบ้านพักประจำตำแหน่งซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลไทย จึงมิได้มีค่าใช้จ่ายใน

ส่วนนี้ ดังนั้น จึงจะต้องมีการกำหนดอัตราค่าเช่าบ้านที่เหมาะสม ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะได้หารือทำความเข้าใจความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป

3. อนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดีกรมประมง

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ให้ นายธำรงค์ ประกอบบุญ อธิบดีกรมประมง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวติดต่อกันต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2544 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2545

4. การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ให้แต่งตั้ง รองนายกรัฐมนตรี (นายเดช บุญ-หลง) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2544

โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นองค์ประกอบร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาและสหภาพพม่าอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2544 และรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2544 จึงไม่สามารถเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 20 มิถุนายน ศกนี้ได้

5. ผู้รักษาราชการแทน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์ อินทวิทย์นันท์) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ทั้งนี้ นางสุดารัตน์ เกตุราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดการเดินทางไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา และสหภาพพม่า อย่างเป็นทางการร่วมกับนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2544 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม UK Government Gateway Conference ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2544 และเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยพิเศษ ว่าด้วยเรื่อง HIV/AIDS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2544 ดังนั้น ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่อาจปฏิบัติราชการได้
